



ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุมทรสาคร  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดงเจตนาที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุมทรสาคร จึงกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุมทรสาคร งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งก่อน ระหว่างและหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายในและภายนอก ผู้มาติดต่อและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุมทรสาคร งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายในและภายนอกผู้มาติดต่อและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุมทรสาคร ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มา ซึ่งของขวัญและของกำนัลหรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้สิ่งของ

๕. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุมทรสาคร มีหน้าที่แจ้งให้บุคคล ภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าว อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุมทรสาคร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดพบเห็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุมทรสาคร ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ให้รายงานต่ออธิบดีกรมเจ้าท่าโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรือเอก

(อภิชาติ ตัณฑสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุมทรสาคร